
 
 
 
 
 
 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๑๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม    จ ำนวน   ๒   เรื่อง 
- เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

  ๑. พระบรมราชโองการ ดังนี้ 
๑.๑ พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ  
๑.๒ พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง 
๑.๓ พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ   
  ๒. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงาน จ านวน ๕ เรื่องแล้ว ดังนี้ 

๒.๑ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๒.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๕ ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๒๘  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

วันจันทร์ที่  ๒๕  มีนำคม  ๒๕๖๗ 
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ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

๒.๓ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๕ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๒.๔ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๕ ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๒.๕ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ที่ประชุมรับทรำบ 

(๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม 
- รบัรองรายงานการประชมุวุฒิสภา จ านวน ๒ ครัง้ คอื  
ครั้งที ่๘ วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ และ 
ครั้งที ่๙ วันจนัทร์ที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน ๒ ครั้ง โดยไม่มีกำรแก้ไข  

 (๓) กระทู้ถำม                                                                                (ไม่มี) 

เรื่องด่วน                                                                  จ ำนวน   ๑   เรื่อง 

 

ผลกำรพิจำรณำ 
ในการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลง

ข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๓ ซึ่งนายเสรี สุวรรณภานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้น าคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังและแถลงข้อเท็จจริง
หรือชี้แจงต่อที่ประชุม  

- ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปในวุฒิสภำ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรี
แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหำส ำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยไม่มีกำรลงมติ  
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๑๕๓  
นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ตัวแทนผู้เสนอญัตติ ได้แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า จากการ 
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาส าคัญ
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา รวมถึงเกิดปัญหาส าคัญภายหลังจากได้มีการแถลงนโยบายไปแล้ว 
ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๗ กลุ่มประเด็นปัญหาด้วยกัน ได้แก่ (๑) ปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติ และปัญหาปากท้อง
ของประชาชน (๒) ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย (๓) ปัญหาด้านพลังงาน
(๔) ปัญหาด้านการศึกษา และสังคม (๕) ปัญหาด้านการต่างประเทศ และการท่องเที่ยว (๖) ปัญหาการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ และ (๗) ปัญหาการด าเนินการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งผู้เสนอญัตติเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเร่งด่วน  
ที่รัฐบาลจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาโดยทันที แม้ว่างบประมาณแผน่ดนิจะยงัไมไ่ดร้บัอนมุตัจิากรฐัสภา
แต่ก็สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือด าเนินการไปพลางก่อนได้ 
รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับการมาร่วมรับฟังประเด็นปัญหาตามที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้น าเสนอต่อที่ประชุม 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่าการไปปฏิบัติ
ภารกิจอื่นที่ส าคัญน้อยกว่า อาทิ การเดินทางไปต่างประเทศ หรือลงพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ตามที่ปรากฏ
ตามภาพข่าว โดยอ้างว่าเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น เห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกทาง เนื่องจากไม่ได้ท าให้
ประชาชนมีรายได้มั่นคงยั่งยืน โดยเห็นว่าควรเปิดตลาดชุมชนควบคู่ไปกับการหารายได้ทางอื่น
นอกเหนือจากภาษีอากร เพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน อันจะท าให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น  

จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ในปัญหาส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง ๗ ด้าน ตามล าดับ โดยมีประเด็นสรุปได้ดังนี้ 

๑. ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจของชำติ และปัญหำปำกท้องของประชำชน ประเด็นข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) รัฐบาลจะมีนโยบายเชิงโครงสร้างท าให้เศรษฐกิจโตเต็มศักยภาพหรือมากกว่านั้นได้อย่างไร  
(๒) รัฐบาลจะมีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ าเชิงพ้ืนที่ให้กับ ๖๒ จังหวัด ที่เติบโตน้อยได้อย่างไร  
(๓) รัฐบาลมีแผนที่ชัดเจนในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจทั้ง ๔ ภาค อย่างไร (๔) รัฐบาลมีนโยบายที่จะ
จัดสรรรายได้ท้องถิ่นให้ถึงร้อยละ ๓๕ หรือไม่ อย่างไร  (๕) รัฐบาลจะผลักดันน าเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคการเกษตรอย่างไร (๖) รัฐบาลมีแนวทางที่จะเพ่ิมความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ประกอบการ SME ได้อย่างไร (๗) รัฐบาลมีนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ในการบูรณาการนโยบาย Soft Power 
ทั้ง ๑๑ สาขา (อาหาร แฟชั่น การออกแบบ ศลิปะ หนังสือ ภาพยนตร์ เฟสติวัล ดนตรี ท่องเที่ยว กีฬา และเกม) 
อย่างไร มีการพัฒนาทักษะ ๑ ครอบครัว ๑ ทักษะ Soft Power ไปแล้วมากน้อยเพียงใด ผ่านทางกลไก
หรือหน่วยงานใด และจะด าเนินการจัดตั้ง Thailand Creative Culture Agency (THACCA) เมื่อใด
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โดยวิธีการใด (๘) รัฐบาลจะผลักดันการใช้ Digital ID กับ Digital Payment ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างไร จะผลักดันให้บูรณาการการใช้ Digital Platform และ CLOUD หรือไม่อย่างไร และจะ
รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลมาไว้ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่ อย่างไร  
(๙) รัฐบาลจะมีเป้าหมายระยะยาวในการให้ประเทศพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางหรือไม่ อย่างไร   
(๑๐) ปัจจุบันประเทศไทยมีวิกฤตด้านเศรษฐกิจหรือไม่ เพราะในปี ๒๕๖๕ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ ๓ 
ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ รวมทั้งอัตราการว่างงานเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ จึงแสดงให้เห็นว่า 
ประเทศไทยยังไม่เกิดวิกฤตด้านเศรษฐกิจ (๑๑) ทุนมนุษย์ของประเทศไทยแข่งขันได้หรือไม่ ขณะนี้
เรื่องดังกล่าวถือว่าวิกฤต เพราะยังขาดการพัฒนาให้ตรงกับเป้าหมายหรือความต้องการของตลาดแรงงาน
และภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ งานวิจัยทิศทางการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์ โดย World Bank พบว่า แรงงานไทย
มีทักษะต่ ากว่าเกณฑ์ของทักษะทุนชีวิต ในระดับความสามารถในการรู้หนังสือ ระดับความสามารถทางดิจิทัล 
และระดับอารมณ์และสังคม จึงเห็นได้ว่า การจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รากฐานค าว่าทุนมนุษย์
ของประเทศถ้าไม่แข็งแรงจะขับเคลื่อนได้อย่างไร ถ้ารากฐานการศึกษาไม่แข็งแรง ด าเนินการอย่างไร 
ดังนั้น จึงขอเสนอแนะรัฐบาลในการจัดท า National Human Development Platform หรือแพลตฟอร์ม
การพัฒนาทุนมนุษย์แห่งชาติ เพ่ือเก็บ Data ของประชาชนทุกคนและส่งเสริมอาชีพโดยยกระดับ 
ให้เชี่ยวชาญพิเศษในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลด้านแรงงาน ข้อมูลที่อยู่อาศัย ข้อมูลการศึกษา  
และการพัฒนาสมรรถนะรายพ้ืนที่ ถ้าประเทศไทยมีแพลตฟอร์มดังกล่าว ประเทศไทยจะเป็นประเทศ 
High Income ด้วยทุนมนุษย์ มีการพัฒนาให้คนไทยมี Future Skill ด้วย เพ่ือให้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูง 
สามารถส่งออกแรงงานที่สามารถท างานกับบุคคลใดก็ได้ และทักษะดังกล่าวจะดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนในอนาคต 
(๑๒) ในขั้นตอนการหาเสียง พรรคเพ่ือไทยซึ่งต่อมาได้เป็นรัฐบาล ได้มีนโยบายการแจกเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือโครงการ Digital Wallet โดยใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการวางโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงินใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain อยู่เบื้องหลัง ซึ่งถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
จากเทคโนโลยีแบบเดิม เพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ ก าหนดว่า การก าหนดนโยบาย 
ของพรรคการเมืองหากนโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงิน การประกาศโฆษณานโยบายนั้น อย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ในการด าเนินการ ความคุ้มค่าและประโยชน์
ในการด าเนินนโยบาย และผลกระทบและความเสี่ยงในการด าเนินนโยบายอย่างรอบด้าน นโยบายดังกล่าว
เป็นนโยบายที่เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ (๑) หรือไม่ ซึ่งนโยบายดังกล่าว กกต. ชี้แจงว่ากรณี
จะแจกเงินในกระเป๋าเงินดิจิทัลให้คนไทยอายุ ๑๖ ปีขึ้นไปคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ว่าสามารถท าได้  
เพราะเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณแผ่นดินอยู่แล้ว หากได้เป็นรัฐบาล นโยบายลักษณะนี้จะ ไม่เข้าข่าย 
ผิดกฎหมายในสัญญาว่าจะให้ แต่ในขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาล และการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา  
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เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ว่านโยบายการแจกเงินดิจิทัล ๑๐,๐๐๐ บาท หรือโครงการ Digital 
Wallet มิได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย แต่อย่างใด จะเป็นการผิด 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๒ หรือไม่ (๑๓) ขั้นตอนการเตรียมด าเนินการตามนโยบายเงินดิจิทัล  
เป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลจะใช้เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เสนอให้ยกร่างพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) กู้เงิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และสอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย  
ซึ่งค าตอบคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการนโยบาย  
ที่จะด าเนินการกู้เงินตาม พ.ร.บ. กู้เงิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทเพ่ือท าโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 
๑๐,๐๐๐ บาท ได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเพ่ือศึกษาและด าเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตั้ง
ข้อสังเกตในประเด็นหลัก ๆ กล่าวคือ (ก) ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต อาทิ ประเด็นความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตเชิงนโยบาย (ข) ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เข้าขั้นวิกฤต  
ควรมีการจัดล าดับความส าคัญ รวมถึงการพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง 
(ค) ประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมาย กล่าวคือ การด าเนินโครงการภายใต้แนวนโยบายดังกล่าว รัฐบาล
จะต้องตระหนัก และใช้ความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด และรอบคอบภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย  
ที่ให้อ านาจไว้ และ (ง) ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทคโนโลยี Blockchain และประเด็นเกี่ยวกับ
การก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง จากที่กล่าวมาเห็นว่าการเปลี่ยนจากนโยบายที่ใช้เงินจาก
งบประมาณ เป็นใช้จากเงินกู้ ผิดหลักตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญ หรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็น
มาตรฐานของพรรคการเมืองในภายหลัง  (๑๔) เสนอให้มีการประชุมทีมเศรษฐกิจเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติและปัญหาปากท้องของประชาชน ซึ่งหากมีการด าเนินการในทิศทาง 
ที่ถูกต้องก็ไม่มีความจ าเป็นต้องมีการแจกเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นนโยบายที่สุ่มเสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมาย
เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขในการกู้เงินมาเพ่ือด าเนินการ อีกทั้งมีการคัดค้านจากหลายภาคส่วนว่าเศรษฐกิจ
ไทยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤต แต่ก าลังพ้ืนตัว มาตรการกระตุ้นยังไม่จ าเป็น ใช้งบประมาณมหาศาลจะท ารัฐ
เสียโอกาสลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งการใช้งบประมาณ ๕.๖ แสนล้านเพ่ือกระตุ้นจีดีพี  
ให้ขยายตัวเป็นการคาดหวังที่เกินความเป็นจริง ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นการก่อหนี้จ านวนมากจะท าให้ไทย
มีหนี้สาธารณะเพ่ิม ควรลดการขาดดุล-ลดหนี้สาธารณะ สร้างที่ว่างทางการคลังเพ่ือรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ
ในอนาคต และเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขการแจกเงินดิจิทัล ก็อาจเห็นได้ว่าเป็นนโยบายที่สร้างความ  
ไม่เป็นธรรมในสังคม อีกทั้งไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยการเตรียมตัวทางด้านการคลังเป็นสิ่งจ าเป็น   
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และเสนอแนะว่าไม่ควรมุ่งหวังเพียงกระตุ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจะโตต่อเนื่องต้องคิดเรื่องสร้างรากฐาน  
ลดกฎระเบียบที่เป็นปัญหา ลดบิดเบือนตลาด สร้างทักษะพื้นฐาน เร่งรับนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมเข้าสู่
เศรษฐกิจสีเขียว การแก้ปัญหาโครงสร้างพลังงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมให้เกิด
การแข่งขันที่ยั่งยืน (๑๕) การใช้อ านาจแต่งตั้งทีมงานนักการเมือง “ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจชุดพญานาคราช” 
เข้าไปจัดสรรผลประโยชน์สินค้าเกษตรในพ้ืนที่ พบข้อร้องเรียนในพ้ืนที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ว่ามีการ
ใช้อ านาจโดยไม่ชอบอายัดยางของบริษัทเอกชนไว้ ท าให้ยางที่ถูกอายัดไม่สามารถจ าหน่ายได้ 
และเสื่อมสภาพเสียหาย โดยการอายัดไม่แจ้งข้อกล่าวหา และมีการเรียกรับผลประโยชน์เพ่ือถอนการอายัด 
แม้กระทั่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนตามวิถีชีวิตของชุมชนชายแดน เช่น พืชผัก ของกินของใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ 
ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ต้องแสดงเอกสาร ถ้าไม่มีเอกสารแสดง ก็ใช้อ านาจอายัดทันที จึงเป็นการ
ปฏิบัติการที่ซ้ าเติมความทุกข์ยากของประชาชน (๑๖) โครงการ Landbridge เพ่ือเชื่อมทะเลฝั่งอันดามัน
กับฝั่งอ่าวไทย เป็นแนวคิดที่ไทยมีความได้เปรียบหากสามารถด าเนินได้ เนื่องจากมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมโดยเชื่อมโยงการขนส่งผ่านทั้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) ทางรถไฟ 
ระบบการขนส่งทางท่อ และถนนบริการที่เป็นทางระดับพ้ืน ทางยกระดับ และอุโมงค์ในช่วงผ่านพ้ืนที่ภูเขา 
อย่างไรก็ตาม โครงการจะส าเร็จได้ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 
อีกทั้งควรมีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ  ประกอบด้วย ทั้งการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านหรือประกอบการรายเดิม 
ค่าด าเนินการ อุตสาหกรรมหลังท่าชุมทางสินค้าทางเรือ การประเมินค่าใช้จ่ายและค่าเสียหาย การตอบรับ
โครงการจากต่างประเทศการสอบถามหรือศึกษาข้อมูลจากภาคส่วนอื่น การสอบถามสายการเดินเรือ
หรือผู้ประกอบการเดินเรือ ความช านาญในการด าเนินงาน ตลอดจนการถอดบทเรียนและศึกษาเปรียบเทียบ
จุดแข็งจุดอ่อนด้านต่าง ๆ เพ่ือความคุ้มค่าของเส้นทางการเดินเรือสินค้าที่จะเกิดขึ้น (New Trade Lane) 
ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด โดยมีข้อเสนอเพ่ือการส่งเสริมระบบการคมนาคมและขนส่ง  
ของประเทศว่า ควรเร่งรัดพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ควรเร่งด าเนินการขยายระบบการ
ขนส่งทางอากาศตามศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ ควรสนับสนุนการขุดท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต (Phuket Cruise 
Home Port) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนถ่ายคนและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค (ASEAN WDRIVEW TOURISM) นอกจากนี้ การเชื่อมโยงการเดินทาง
และขนส่งเส้นทางสิงคโปร์-คุนหมิง เห็นว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งในโครงข่ายรถไฟท าให้สามารถเชื่อมโยง
การขนถ่ายสินค้าและการท่องเที่ยวได้ การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทย
กับ สปป. ลาว (หนองคาย-เวียงจันทร์) ปัจจุบันไทยยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้ ท าให้เสียโอกาสทางการค้า
และบริการในหลายด้าน จึงควรเร่งด าเนินการให้มีการเชื่อมโยงโดยเร็ว ทั้งนี้ จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น
จะเห็นได้ว่า งานด้านคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งด้านการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร การท่องเที่ยว และอื่น ๆ (๑๗) ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าปศุสัตว์
จากต่างประเทศ (หมูเถื่อน) เริ่มเกิดปัญหาสุกรเจ็บป่วยตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๓ ต่อมาปี ๒๕๖๔  
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เกิดโรคอหิวาตกโรคในสุกร ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ท าให้สุกรล้มตายท าให้ราคาเนื้อสุกรช าแหละสูงขึ้น  
อีกทั้งพบการน าเข้าสุกรเถื่อนจ านวนมากที่กระจายไปสู่ผู้บริโภคเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรและประเทศชาติ 
เช่น เกิดการทุจริตในวงกว้างทั้งภาครัฐและเอกชน ประเทศขาดโอกาสจัดเก็บภาษีจากรายได้ทางภาษี 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยลดลงเป็นจ านวนมากเนื่องจากไม่สามารถแบกรับปัญหาหนี้สินได้ อีกทั้ง
ประชาชนผู้บริโภคเนื้อสุกรต้องพบกับความเสี่ยงสูงจากการบริโภคเนื้อสุกรที่ไม่มีคุณภาพ ปัญหาหนึ่งคือ
ภาครัฐไม่มีการตรวจสอบต้นทางของปัญหา ปัจจุบันอาหารสัตว์ส าเร็จรูปในประเทศไทยสูงกว่าในต่างประเทศ 
เนื่องจากวัตถุดิบแวดล้อม อาทิ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพด ข้าวฟ่างมีราคาแพงและจ ากัดผู้น าเข้า  
จึงควรพิจารณาหาวัตถุดิบใกล้เคียง ใช้พืชทดแทนที่มีคุณภาพและคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เช่น ข้าว 
รวมถึงเปิดให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยสามารถน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
เพ่ือการผลิตและเชื่อมโยงกลุ่มผลิตที่เกี่ยวเนื่องกัน (๑๘) รัฐบาลควรเร่งรื้อฟ้ืนอุตสาหกรรมประมง 
ให้กลับมาสร้างรายได้ ควรให้ความส าคัญกับประมงพ้ืนบ้านเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตเลี้ยงครอบครัวได้ 
และกรณีชาวประมงประสบปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ าตกต่ า รัฐบาลมีแนวทางอย่างไรในการฟ้ืนฟูชีวิต
อุตสาหกรรมประมง ให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ อีกทั้งความพยายามในการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
หากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้จะแก้ปัญหาให้ชาวประมงอย่างไรบ้าง และ (๑๙) ปัญหาหนี้ครัวเรือนมีอัตรา
เพ่ิมสูงขึ้น หนี้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และอื่น ๆ รัฐบาลมีแนวทางแก้ปัญหาหนี้
ครัวเรือนได้อย่างไร 

๒. ปัญหำด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม และกำรบังคับใช้กฎหมำย ประกอบด้วย  
(๑) ประเด็นความอยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม ขณะนี้ประเทศเสื่อมวิกฤตความยุติธรรมอย่างไม่เคย
เป็นมาก่อน จากความยุติธรรมสองมาตรฐาน หรือไร้มาตรฐาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีส่วนรับผิดชอบส าคัญ 
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นประธานคณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ ซึ่งควบคุมก า กับดูแลส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลต ารวจ และกระทรวงยุติธรรม สวนทางกับที่ได้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่กล่าวว่า “จะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผน่ดนิในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่เข้มแข็ง 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ” นั้น เห็นว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ปฏิบัติและละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ โดยเฉพาะในคดีของอดีตนายกรัฐมนตรี (นายทักษิณ  ชินวัตร) 
ซึ่งส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมขาดความน่าเชื่อถือ สั่นคลอนและท าให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนส่งกระทบในด้านอื่น อาทิ ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคมมากขึ้น  
ส่งผลต่อค่านิยมส าคัญของบ้านเมืองหลายประการ เช่น ความซื่อตรง ท าลายความศักดิ์สิทธิ์และความย า
เกรงต่อกฎหมายและความน่าเชื่อถือของต่างประเทศ ท าลายระบบราชการและกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกระบวนการบริหารโทษเป็นไปด้วยการฉ้อฉลจนท า
ให้เกิดความเสียหายซึ่งกรณีดังกล่าวตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจง โดยเฉพาะการชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารเวชระเบียน ประวัติการป่วย 
และรายชื่อแพทย์ที่ลงนามอนุมัติ  ทั้งนี้ เมื่อได้มีการติดตามทวงถามเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง
ปรากฏผลว่า ติดขัดด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไม่สามารถให้หรือเปิดเผยข้อมูลได้  อย่างไรก็ตาม เห็นควร 
ให้มีการน าเสนอข้อมูลที่แท้จริงเพ่ือให้สิ้นความสงสัยโดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๓๒ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติว่า “การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ” อีกทั้ง เพื่อตรวจสอบว่า
การกระท าดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้า
โครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปี
ขึ้นไป และเป็นไปตามมาตรา ๕๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร  
รวมทั้งขอสอบถามรัฐบาลว่า กรณีเช่นว่านี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามที่ได้มีการแถลงนโยบายไวห้รอืไม ่
เข้าเงื่อนไขใด และจะมีการด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและการเมืองที่เอื้อประโยชน์หรือไม่ อย่างไร  
(๒) ประเด็นการก าหนดอาณาเขตในสถานที่อื่นที่มิใช่เรือนจ าให้เป็นสถานที่คุมขังตามระเบียบ 
กรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการด าเนินการส าหรับการคุมขัง พ.ศ. ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติต่อบุคคล
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ (๓) การปฏิรูปต ารวจ ไม่ควรให้ถูกแทรกแซงด้วยฝ่ายการเมืองเพื่อลด
ปัญหาในเรื่องของการบริหารงานภายใน พิจารณาปัญหาการซื้อขายต าแหน่ง พิจารณาปรับเงินเดือนเพ่ิม
ส าหรับพนักงานสอบสวนเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ และการพิจารณาแต่งตั้งต ารวจด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ต้องมีความเป็นธรรม (๔) กรณีการยุติการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจรถไฟ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น จากการได้รับฟังความเห็นจากประชาชนส่วนใหญ่ 
เห็นว่ามีต ารวจรถไฟยังมีความจ าเป็น และท าให้รู้สึกถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ควรพิจารณา  
น าต ารวจรถไฟกลับมาได้หรือไม่ (๕) การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การเคลื่อนไหวในเหตุการณ์  
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จนมีการก่อตั้งเป็น “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย” เกิดเป็นพระราชบัญญัติ
ควบคุมค่าเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน แต่ต่อมากลับมี
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน 
หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศก าหนดมาตรา ๓๐ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพื่อประโยชน์ในการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น (จ านวน ๓๔ รายการ) ซึ่งเห็นว่า เป็นการอนุญาต 
ให้ใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจของกลุ่มทุนที่ไม่ใช่กิจการของเกษตรกร จึงไม่น่ าจะเป็นการออก
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ประกาศที่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน  
เพ่ือเกษตรกรอีกทั้งจากการหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่า พระราชบัญญัติ  
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จ ากัดสิทธิการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  ฉะนั้น ส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงยังมีหน้าที่คุ้มครองที่ดินไม่ให้ถูกน าไปใช้ในกิจการอื่น ประกอบ
กับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๗๘๒/๒๕๕๙ ซึ่งได้พิพากษาในท านองเดียวกันว่า โครงการ
กิจการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ามิใช่กิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตด าเนินการปฏิรูปที่ดิน อันไม่เข้าลักษณะตามความในข้อ ๑.๕ ของประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมตามมาตรา ๓๐ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การที่ ส.ป.ก.ได้ด าเนินการจัดที่ดินดังกล่าวเพ่ือด าเนินกิจการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยวิธีการเช่า จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ที่แท้จริง อีกทั้งการประกาศนโยบายเปลี่ยนส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นโฉนด ก็ไม่เป็นการด าเนินการที่ถูกต้อง 
เพราะโฉนด คือ หนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่ใช่ออกโดย
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘) และ ส.ป.ก. ๔-๐๑ คือเอกสารแสดงการ
ครอบครองที่ ดิ นที่  ส .ป .ก .  ออก ให้ กั บประชาชนที่ เ ข้ าท าประ โยชน์ ใน เขตปฏิ รู ปที่ ดิ น  
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  ฉะนั้น การเปลี่ยน ส.ป.ก. ๔-๐๑  
เป็นโฉนดที่ดินจึงไม่สามารถกระท าได้ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนก็จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นการกระท าที่เข้า
ลักษณะเป็นนอมินี (Nominee) กล่าวคือ เป็นการถือครองที่ดินแทนกลุ่มทุนเพื่อรอเวลาการเปลี่ยนโฉนด 
ในขณะที่เกษตรกรที่แท้จริงไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินเพ่ือท ากินแต่อย่างใด ดังเช่นเหตุการณ์บุกรุกพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพราะฉะนั้น จึงควรค านึงถึงการจัดการที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมตามศักยภาพ
ของพ้ืนที่ การเปลี่ยนมือสามารถกระท าได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
และสมควรเร่งยกเลิกการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่เป็นพ้ืนที่ทับซ้อน อุทยานแห่งชาติ และสวนป่าโดยสิ้นเชิง 
โดยหาพ้ืนที่ทดแทนไม่ให้เกษตรกรเสียโอกาส รวมถึงจัดท า Big Data ทางภูมิศาสตร์ หรือ One Map 
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนอ านาจการพิจารณา จากคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัด ก็ถือเป็นอีกประเด็นที่ท าให้เกิดปัญหาในการใช้อ านาจที่เอื้อต่อกลุ่มทุน
ดังเช่นการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ข้างต้น นอกจากนี้ MOU ระหว่างกรมป่าไม้และส านักงาน
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการกันพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ก าหนดพ้ืนที่ 
ที่ไม่สมควรจะน าไปปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะต้องด าเนินการกันออก ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่า พ้ืนที่ที่มีสภาพ
หรือศักยภาพท าการเกษตรไม่คุ้มค่า พ้ืนที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศและพื้นที่ที่อนุรักษ์ไว้ให้ชุมชน
ใชป้ระโยชน์ร่วมกัน พื้นที่ภูเขาสูงชันหรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน พ้ืนที่ที่กรมป่าไม้มีภาระผูกพันตามกฎหมาย 
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พ้ืนที่ป่าชายเลนและพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ยังไม่มีราษฎรถือครองท ากิน ซึ่งปัจจุบันพบว่า ยังไม่มีการกันส่วน
คืนกรมป่าไม้อย่างครบถ้วน อีกทั้งมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขในการน าพ้ืนที่ไปปฏิรูปด้วย  ในการนี้ รัฐบาลจึงควร
ทบทวนประกาศหรือค าสั่งที่ขัดต่อกฎหมาย เพ่ือยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรและประเทศชาติต่อไป  

ส าหรับประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อาทิ เรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
เห็นว่ามีสาเหตุมาจาก การสมคบคิดใส่ร้ายทางการเมือง การท าให้ประชาชนและสังคมเข้าใจผิด การร่วมมือ
ใส่ร้ายป้ายสีกันของพรรคการเมืองบางพรรคหรือสื่อมวลชนบางส านัก และประการส าคัญ คือ การเลือกปฏิบัติ
ของพนักงานสอบสวน และปัญหาการเมืองภายในของหน่วยงานยุติธรรมบางแห่งที่น าไปสู่การด าเนินคดี
อย่างไม่เป็นธรรม หรือปัญหาการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนธรรมเนียมปฏิบัติ
ของทางราชการ เกิดการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ประชาชนไม่สามารถเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญาได้ ต้องไปขอความช่วยเหลือกับ Influencer
ที่มีชื่อเสียงให้ช่วยเหลือแทน ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลเคยแถลงนโยบายว่าจะสร้างความชอบธรรมในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยการฟ้ืนฟูหลักนิติธรรม 
(Rule of Law) ให้แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ แต่ผ่านมา ๗ เดือนแล้ว 
รัฐบาลยังมิได้ริเริ่มเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบประวัติ
การแต่งตั้งที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ รวมทั้งควรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ให้เป็นไปด้วยความชอบธรรมและโปร่งใส   

นอกจากนี้ ขอสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับค าแถลงนโยบาย 
ด้านความปลอดภัยว่า รัฐบาลจะท างานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพ่ือด าเนินการปราบปรามผู้มี
อิทธิพลและยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด  

๓. ปัญหำด้ำนพลังงำน นโยบายส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล คือ นโยบายเร่งด่วน
เพ่ือเร่งเจรจาการใช้พลังงานในพ้ืนที่อ้างสิทธิกับประเทศข้างเคียง (กัมพูชา) โดยพบว่ามีปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน 
OCA ระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนาน โดยรัฐบาลได้แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ พ้ืนที่ทับซ้อน
และการแบ่งผลประโยชน์ (จากแหล่งก๊าซปิโตรเลียมในพ้ืนที่ทับซ้อน) ซึ่งมีทางเลือกในการด าเนินการ ๓ 
กรณี คือ (๑) ด าเนินการตาม MOU ๒๕๔๔ แต่เป็นผลเสียต่อไทยในหลายประเด็น ทั้งกรณีกรรมสิทธิ์เหนือเกาะกูด 
ประเด็นที่อาจเข้าข่ายยอมรับโดยปริยายหรือเข้าลักษณะกฎหมายปิดปาก ความตกลงหรือ MOU ๒๕๔๔  
เป็นคุณต่อกัมพูชามากกว่าไทย การยอมรับพื้นที่ส่วนล่าง (ใช้เส้นละติจูด ๑๑ องศาเหนือในการแบ่ง)  
เป็นพ้ืนที่แบ่งผลประโยชน์ทั้งหมดท าให้กัมพูชาได้รับผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่สมควรจะได้รับ และท าให้
การเจรจาจ ากัดกรอบไว้ภายใต้รูปแบบเดียว (๒) ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม MOU ๒๕๔๔ หรือจัดท า 
MOU ฉบับใหม่และ (๓) ด าเนินการตกลงเขตแดนให้ส าเร็จตลอดแนวก่อนแบ่งผลประโยชน์ ซึ่งในเรื่องนี้
เห็นว่า หากจะมีการเจรจาควรด าเนินการทั้งเรื่องพ้ืนที่ทับซ้อนและการแบ่งผลประโยชน์ไปพร้อมกัน   
ทั้งนี้ พื้นที่ทับซ้อนเกิดจากการแบ่งเส้นไหล่ทวีปของกัมพูชาที่ ประกาศในปี ๒๕๑๕ (ไม่เป็นไป 
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ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ) กับเส้นไหล่ทวีปของไทยที่ประกาศในปี ๒๕๑๖ (เป็นไปตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ) ที่มีความแตกต่างจนเกิดการทับซ้อนและการแบ่งเส้นไหล่ทวีปของกมัพูชาเปน็การรบกวน
อธิปไตยเหนือเกาะกูดของไทย  อย่างไรก็ตาม กรณีเกาะกูดมีข้อตอบโต้และยืนยันสิทธิว่าเป็นของไทย  
ด้วยเหตุผลที่ว่า (๑) สนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๐๗ ข้อ ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) 
กล่าวว่า “รัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์
ลงไปจนถึงเกาะกูดนั้น ให้แก่กรุงสยาม” (๒) ไทยครอบครองอย่างสมบูรณ์ โดยมีคนไทยอาศัยอยู่บนเกาะกูด
เป็นจ านวนมากและกัมพูชาไม่เคยโต้แย้งสิทธิอย่างเป็นทางการ (๓) ปรากฏค าว่า Siam เขียนไว้ใต้ค า Koh Kut 
(๔) ไทยตั้งกระโจมไฟที่เกาะกูดเพ่ือเป็นการแสดงกรรมสิทธิ (๕) ปรากฏแผนที่อังกฤษหมายเลข ๓๙๖๗ 
แสดงที่ติดตั้งกระโจมไฟบนเกาะกูด (๖) หลักการที่ว่า รัฐผู้สืบทอดสิทธิ (กัมพูชา) ย่อมไม่มีสิทธิเหนือกว่า 
รัฐผู้มีสิทธิเดิม (ฝรั่งเศส) ซึ่งเกาะกูดมีค่าเสมอดินแดนทางบกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ข้อ ๑๒๑  ทั้งนี้ ส าหรับ MOU ๒๕๔๔ มีลักษณะที่เรียกว่า ๓ ล็อก ๒ เสี่ยง 
กล่าวคือ ล็อก ๑ ให้แบ่งเขตแดนเฉพาะส่วนบน ล็อก ๒ ก าหนดพ้ืนที่แบ่งผลประโยชน์ไว้ตายตัวในส่วน 
ที่ยังไม่ได้แบ่งเขตแดน และล็อก ๓ ไม่อาจเจรจาในรูปแบบอื่นได้ ส าหรับ ๒ เสี่ยง คือ เสี่ยงที่จะเสีย
ผลประโยชน์ (ทันทีที่ตกลง) และเสี่ยงเสียเขตแดน (ทันทีที่ตกลงและในอนาคต) อย่างไรก็ตาม ดินแดน
ของประเทศไทย นับแต่วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ที่ต้องสูญเสียดินแดนบางส่วน (พระตะบอง ศรีโสภณ 
เสียมราช และเกาะกง) เพ่ือรักษาดินแดนส่วนใหญ่ไว้ (รวมถึงเกาะกูดและตราด) หากในอนาคตรัฐบาล
จะด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนและการแบ่งผลประโยชน์ดังกล่าว ขอให้พิจารณาด าเนินการ
ด้วยความละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบต่อบรรพบุรุษและมีความรับผิดชอบต่อลูกหลานในการ  
ส่งต่อมรดกดินแดนต่อลูกหลานสืบต่อไป 

นอกจากนี้ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม คือ (๑) ประเทศไทย-ประเทศกัมพูชา มีขนาดพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
เขตแดนบางส่วนจัดท าโดยผิดหลักการเส้นมัธยะตามอนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ซึ่งยังบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันควบคู่ไปกับกฎหมายทะเล  
(๒) พ้ืนที่ OCA ที่ใหญ่เกินควร อาจกระทบสิทธิอธิปไตยและความยุติธรรมในการใช้ทรัพยากรปิโตรเลียม
ทั้งของไทยและกัมพูชา (๓) สถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เอื้อให้การแบ่งเขตไหล่ทวีป
ด้านอ่าวไทยด าเนินการได้ง่ายขึ้น (๔) ประเด็นที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างชายฝั่งทะเลใกล้หลักเขต ๗๓ 
ซึ่งกระทบการก าหนดแนวเส้นมัธยะระหว่างเกาะกูดกับเกาะกง จากข้อสังเกตทั้ง ๔ ประการจึงมี
ข้อเสนอแนะกรณีหากจะมีการเจรจาเกี่ยวกับ OCA ไทย-กัมพูชา ควรด าเนินการ ดังนี้ (๑) ควรยืนยันหลักการ
ให้มีการแก้ไขยกเลิกเส้นเขตแดนไหล่ทวีปของกัมพูชาที่ลากผ่านเกาะกูด (๒) ควรยืนยันหลักการมุ่งเน้น
ให้มีการแบ่งเขตไหล่ทวีปเต็มพ้ืนที่ OCA เป็นล าดับแรก (๓) ควรใช้กรอบการเจรจาที่เหมาะสม โดยใช้
การคือเจรจาในกรอบของอนุสัญญาไหล่ทวีป ค.ศ. ๑๙๕๘ ซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาต่างเป็นภาคีอยู่แล้ว 
และ (๔) ปัญหาสิ่งก่อสร้างชายฝั่งทะเลใกล้หลักเขต ๗๓ ซึ่งยังคงปรากฏคงรูปร่างและลักษณะทางกายภาพ
เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยื่นจากฝั่งออกไปในทะเล อาจกระทบการก าหนดแนวเส้นมัธยะระหว่างเกาะกูดกับเกาะกง
จึงควรเจรจาให้รื้อสิ่งก่อสร้างนี้ออก หรือรื้อถอนบางส่วนไม่ให้มีการเชื่อมต่อชายฝั่งทะเล  
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๔. ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ และสังคม ในประเด็นด้านการศึกษา ปัจจุบันระบบการศึกษา 
ของไทยค่อนข้างวิกฤตต้องเร่งแก้ไข ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่มีการปฏิรูปการศึกษาหรือแก้ปัญหาการศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนแกนกลางขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา 
ชั้นประถมและมัธยมมีความล้าสมัย ไม่ตรงความต้องการของผู้เรียน โครงสร้างในส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีปัญหาการแบ่งส่วนงานท าให้เกิดปัญหาด้านการประสานงาน ปัญหาความซ้ าซ้อน
กันในการบริหารบุคคล ควรมีการตั้งศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งปัญหาผลสัมฤทธิ์ 
ของการเรียนการสอนที่ยังไม่ผ่านเป้าหมายที่ก าหนด และการพัฒนาคุณภาพลักษณะพึงประสงค์ยังอยู่  
ในระดับวิกฤต หรือกรณีบางโรงเรียนไม่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา สพฐ. ไม่แก้ปัญหา จนบางครั้งต้องให้
ครูบรรจุใหม่มารักษาการต าแหน่งดังกล่าว ถ้ายังปล่อยให้เป็นเช่นนี้ การศึกษาของไทยคงจะไม่พัฒนา
และตกต่ ามากไปอีก การผลิตครูในระดับอุดมศึกษาต้องให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมมาร่วมในการผลิตครูให้มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้  ปัญหาการปฏิรูปการศึกษาที่ส าคัญ 
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่เร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารจัดการการศึกษาของชาติอย่างรา้ยแรง
และไม่เร่งรัดก ากับติดตามให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิรูปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียโอกาส  ดังนั้น เสนอแนะว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการควรเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. .... 
เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการ หรือปัญหาการจัดการหลักสูตรและการวัดประเมินผล
การศึกษาที่ล้าสมัย หรือปัญหาความเหลื่อมล้ า เรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาล 
โดยโรงเรียนรัฐบาลจากอนุบาลไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รัฐจัดค่าอาหารกลางวันให้ทั้งหมด ไม่ว่านักเรียน
ในโรงเรียนรัฐบาลนั้นจะเป็นเด็กไทยหรือต่างด้าว แต่เด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนรัฐกลับจัดค่าอาหารกลางวัน
ให้เพียงร้อยละ ๓๐ ทั้ง ๆ ที่ เด็กนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเหล่านั้นเป็นคนไทย ส่วนประเด็นเรื่อง
เทคโนโลยีการศึกษา จ าเป็นต้องใช้ดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งองค์กร 
The IMD World Digital Competitiveness (WDC) ชี้ ให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลโลกอีกไม่น้อย ประการต่อไป นโยบายการจัดซื้อแท็บเล็ตให้กับนักเรียน 
ควรให้ใช้ความระมัดระวังเรื่องการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และกรณีการ
ยกเลิกครูเวรเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องมีการแก้ปัญหาชั่วคราว โดยการขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงมหาดไทย
และส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มาช่วยดูแลแทน กระทรวงศึกษาธิการต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ระยะยาวไว้ด้วย และสิ่งที่จะต้องรีบด าเนินการ คือ การผลักดันเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ
ให้กับสถานศึกษา ปัญหาส าคัญอีกประการ คือ ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
และทราบว่ามีการจ้างให้เอกชนมาด าเนินการปรับโครงสร้างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ มีข้อสงสัยว่า
บุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการไม่มีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่จะด าเนินการเรื่องดังกล่าวได้ใช่หรือไม่ 
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จึงต้องไปจ้างเอกชนมาด าเนินการ รวมทั้งการบริหารงานบุคคลมีปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้  
ไม่สามารถบรรจุครูผู้ช่วยได้ บรรจุผู้บริหารไม่ได้ ต้องให้ผู้อ านวยการอ าเภอและผู้อ านวยการจังหวัด
รักษาการหรือบางครั้งต้องให้ครูมารักษาการ ประการสุดท้าย การสร้างการมีส่วนร่วมตามมาตรา ๑๗ 
ระบุว่าให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด แต่ปัจจุบันไม่สามารถตั้งได้ โดยให้เหตุผลว่าไม่มี
อ านาจในการที่จะจัดตั้ง ไม่มีโครงสร้างก าหนดไว้ ทั้ง ๆ ที่มาตรา ๑๘ ในพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุให้
คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมีหน้าที่อ านาจในการเสนอแนะจัดท าให้ความเห็นชอบแผนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัด ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้เห็นชอบแผนแล้วการบริหารจัดการศึกษาของกรมส่งเสริม
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
ไปปรับปรุงการท างานด้วย อย่างไรก็ตามปัญหาการศึกษาในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะปัญหาการศึกษา  
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันแก้ไข เพราะพบปัญหา
การใช้กระบวนการ “บ่มเพาะ” (Socialization) ผ่านระบบการศึกษา มีการขยายฐานมวลชนและด าเนินการ
อย่างเปิดเผยมากขึ้น ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โดยที่โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาจ านวนมากไม่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นแต่การเรียนศาสนา ไม่ให้ความส าคัญกับภาษาไทย 
และวิชาสามัญ มีปัญหาครูขาดแคลน ครูจบไม่ตรงสาขาวิชาที่สอน และมีข้อจ ากัดด้านการสื่อสาร 
ผลสัมฤทธิ์ด้านศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ เด็กอายุ ๗ - ๘ ขวบ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ขาดทักษะ
การอ่านพ้ืนฐาน นักเรียนชั้น ป.๓ มีถึงร้อยละ ๕๐ ที่อ่านภาษาไทยไม่ออก รวมทั้งปัญหากระบวนการยุติธรรม
ในพ้ืนที่ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เด็กรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ท าให้เกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ า เป็นสาเหตุ 
ให้ถูกชักชวนมาเป็นแนวร่วมได้โดยง่าย ทั้ง ๆที่ รัฐมีช่องทางที่เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา  
และฟ้ืนฟูผู้หลงผิดกลับคืนสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางอย่างการใช้พระราชบัญญัติ  
การรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๑ ที่ช่วยเหลือผู้หลงผิดที่มอบตัว 
หรือการช่วยเหลือระหว่างทางอย่างการใช้พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๒๑ ที่ให้อ านาจอัยการในการฟ้องที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน อัยการสั่งไม่ฟ้องได้  
หรือมาตรการปลายทางก็ยังสามารถใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลดโทษ พักโทษ และอภัยโทษ 
เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกศาลตัดสินความผิดแล้ว ทั้งนี้ ขอเสนอแนะให้รัฐยกระดับการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งปฏิรูประบบการก ากับดูแล และประเมินสถานศึกษา ส ารวจและให้
ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง พัฒนากลไกอ านวยความยุติธรรม  
ให้แก่ผู้หลงผิด น าหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนา 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนที่เป็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง ไม่ใช่ด าเนินการ  
ตามความต้องการจาดส่วนกลาง และการพัฒนาต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมให้กับประชาชน  
ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม 
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ปัญหาด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการด าเนินโครงการด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหน่วยให้บริการ (Provider) และหน่วยซื้อบริการ/จัดประกัน
สุขภาพ (Purchaser) ซึ่งท าให้ความรับผิดรับชอบของการใช้งบประมาณมีความชัดเจน โดยมีส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท าหน้าที่เป็นผู้ซื้อแทนประชาชนส าหรับการด าเนินงาน ในขณะที่
ประชาชนได้รับสิทธิดูแลสุขภาพนั้น เครือข่ายแพทย์หรือสถานพยาบาลหลายแห่งกลับประสบปัญหา
ขาดทุน จึงขอให้มีการทบทวนการบริหารจัดการ สปสช. และการแต่งตั้ง Provider Board  ในการนี้ 
สามารถสรุปข้อบกพร่องของระบบบริการสุขภาพได้ว่า (๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนมีการออก
ประกาศหลักเกณฑ์จัดสรรเงินที่ขาดประสิทธิภาพและมีการบริหารงานแบบไม่มืออาชีพ จนน ามาซึ่งข้อเสนอ
ให้กองทุนสุขภาพทุกกองทุนควรเลี่ยงการจ่ายค่าบริการล่าช้าและการปรับอัตราระหว่างปี ควรมี
การวางแผนและก าหนดเกณฑ์การจ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้า และด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดมากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ ตลอดจนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณควรมีการทบทวนให้เหมาะสม (๒) คณะกรรมการ
บริหารกองทุนใช้หลักเกณฑ์ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๖ ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฯลฯ) (๓) คณะกรรมการมีการบริหารและออกแบบ
ภายใต้คนกลุ่มเดิมหมุนเวียนกันมาเป็นเวลานาน (มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๕)  ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อเสนอในการด าเนินการ คือ (๑) ควรน าการมีส่วนร่วมของ “เครือข่าย
หน่วยบริการ” ในการบริหารกองทุนมาใช้ (๒) ให้เขตพื้นที่หน่วยบริการสามารถ “ปรับหลักเกณฑ์” 
การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทและปัญหาสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ 
(๓) ทบทวนกฎข้อบังคับในการสรรหา คณะกรรมการ” เพื่อป้องกันการผูกขาดหรือเวียนเป็นกรรมการ 
(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้เหมาะสมกับบริบท 
ของสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ อยากฝากข้อสังเกตเกี่ยวกับนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรคด้วยบัตรประชาชน
ใบเดียวที่น าร่องไปแล้ว ๔ จังหวัด ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส โดยมีการพัฒนาเชื่อมโยง
ข้อมูลสารสนเทศและยืนยันตัวตน ถือว่าเป็นนโยบายที่ประชาชนได้ประโยชน์ ขอเสนอให้พิจารณา
ให้ด าเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดไม่ใช่ให้แค่บางจังหวัด เพราะอาจเกิดความเหลื่อมล้ าในการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข รวมทั้งมีข้อสังเกตว่าการด าเนินการนโยบายดังกล่าวและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยรวมในอนาคต กล่าวคือ ส่งผลให้ Gatekeeper หายไป เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และขาดแคลน
บุคลากรทั้งในส่วนของแพทย์และพยาบาล จึงฝากให้ติดตามในประเด็นนี้ด้วย 

ปัญหาสังคมด้านการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  การพัฒนาการนับตั้งแต่ 
พระราชก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้บังคับ  
ได้ประสานงานกันระหว่าง ๓ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหลายที่อาจท าให้เกิดมิจฉาชีพที่น าไปสู่
การหลอกลวงประชาชน ได้แก่ ๑) กลุ่มที่ให้บริการทางโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต Data ๒) กลุ่มธนาคาร 
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และ ๓) หน่วยปราบปราม พบว่าการประสานงานระหว่าง ๓ กลุ่ม ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยังต่างคน
ต่างท า จึงควรพิจารณาให้หลอมรวมการท างานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้ เพราะในการพิจารณาว่า 
เหตุอันพึงสงสัยก็มีการตีความที่แตกต่างกัน จึงควรพิจารณาเรื่องป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวง
เป็นจุดเริ่มต้นมากกว่า รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีหลังพระราชก าหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ ปัจจุบันพบว่าประชาชนเดือดร้อน
จากปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาทิ โฆษณาออนไลน์ ค้าขายออนไลน์ หรือจะเป็นข้อความส่งมา
ให้กด Link เมื่อกดแล้วส่งผลให้เงินหายออกจากบัญชีทั้งหมด แม้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
จะมีศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) 
หรือ ศูนย์ AOC สายด่วน ๑๔๔๑ กว่า ๑๐๐ คู่สาย ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาภัยออนไลน์ แบบ One Stop Service 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม จากการติดตามสายด่วนแจ้งปัญหา 
ยังมีคู่สายปรึกษาคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อเหตุที่ประชาชนพบเจอ กองบัญชาการ
ต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ควรเพ่ิมคู่สายเพ่ือรองรับให้มากขึ้น  
เพือ่เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุด   

ปัญหาเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ซึ่งยกร่างตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ หลังจากรับฟังความคิดเห็นแล้ว ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีบางส่วนยังขัดกับพระราชบัญญัติฉบับ ๒๕๖๒ จึงส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ให้สอดคล้อง 
การแก้ไขหรือปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) จากการประชาสัมพันธ์โดยแผ่นพับ 
ของส านักการวางผังและการพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ไม่พบการกล่าวถึงเรื่องรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ในท้องที่ ที่จัดท าผังเมืองให้รับทราบและเข้าใจถึงผลกระทบจากการท าผังเมืองและเมือ่มกีารจดัท ารา่งผงัเมอืง
รวมขึ้นมาแล้วจะต้องมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งให้ประชาชนได้รับทราบ เพราะสาเหตุที่มีการคัดค้าน 
การร่างผังเมืองใหม่จากประชาชน เนื่องจากการด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรา ๙ ของพระราชบญัญตัผิงัเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีประชาชนบางส่วนโดนเวนคืนที่ดินโดยอ้างพระราชกฤษฎีกาก่อนที่จะมีการเปิดรับฟัง
ความเห็น อีกทั้งร่างผังเมืองบางส่วน หากด าเนินการแล้วจะเกิดปัญหาการคมนาคมติดขัด ปัญหาการเพ่ิม
ภาวะมลพิษกระทบสุขภาพ อีกทั้งมีข้อสังเกตว่าร่างผังเมืองก าหนดเส้นถนนตัดผ่าน ได้มีการส ารวจเส้นทาง
หรือสถานที่แล้วหรือไม่ เนื่องจากพบว่าบางแห่งยังมีประชาชนหนาแน่น จึงควรพิจารณาการขยายถนน
ให้รอบด้าน และหากการวางผังเมืองรวมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จนเกิดผลกระทบต่อประเทศ ควรพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕๒ แต่ที่ส าคัญที่สุด คือ ควรเร่งด าเนินการร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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กรณีปัญหาชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการร่วม เพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม 
หรือ JCPP โดยประเด็นส าคัญในการร่าง JCPP ประกอบด้วย การยอมรับอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน 
ปาตานี สิทธิมนุษยชน การศึกษา การพัฒนา และรูปแบบการบริหารพื้นที่ในอดีต สังคมจะเกิดสันติภาพ 
หากเรายอมรับร่วมกันได้ มีความเข้าใจ เคารพในอัตลักษณ์และความแตกต่างของกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ต้องท าความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีที่จะก่อเหตุความไม่สงบในอนาคต และการแก้ปัญหา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเน้นว่ากระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีความส าคัญ 
ควรจัดให้มีพ้ืนที่ปลอดภัย (Safety Zone) อย่างน้อย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าความตกลงร่วมกัน
และข้อตกลงควรมี ๓ ภาษา คือ ภาษาบาฮาซา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

ส่วนประเด็นปัญหาของสังคมในด้านอื่น ๆ  เช่น ด้านศาสนา รัฐบาลควรสนับสนุนในการเสนอ
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสมาธิโลก เนื่องจากประเทศไทยมีสถานปฏิบัติธรรมกระจายอยู่จ านวนมาก 
และมีบุคลากร รวมทั้งแหล่งข้อมูลที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้เรื่องดังกล่าวได้อย่างดี  แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเรื่องเกี่ยวกับพลังทางสังคม 
เศรษฐกิจฐานราก ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ซึ่งฝากให้รัฐบาลได้ติดตามว่ามี
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นดังกล่าวอย่างไร ควรปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้เอื้อเฟ้ือกัน ไม่ควรให้มีการแตกแยก รวมทั้งฝาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามเรื่องความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม ยกระดับคุณภาพสังคม ครอบคลุมประชากร ปิดช่องว่างเกิดความเสมอภาค  
สร้างหลักประกันทางสังคมครอบคลุมและเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ประการต่อไป นโยบายรัฐบาล 
ที่จะบริหารในรูปแบบของการกระจายอ านาจ หรือผู้ว่า CEO การบริหารจะมีประสิทธิภาพต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละจังหวัด และแต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่น 
รวมทั้งสนับสนุนสิทธิชุมชน ใช้อ านาจอันชอบธรรมในการปกครองท้องถิ่น และการประสานประโยชน์ให้แก่
ประชาชน โดยเร่งแก้ไขปัญหาเรื้อรัง เช่น ปัญหาการบริหารจัดการน้ า ปัญหาที่ดินท ากิน เป็นต้น  
ซึ่งโครงสร้างกลไกแก้ปัญหาที่ผ่านมามีครบ แต่ประชาชนไม่สามารถรับรู้ในการแก้ปัญหา ทั้งที่มี
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ รองรับการด าเนินการอยู่แล้ว รัฐบาลจึงควรเร่งสื่อสาร 
และสนับสนุนภาคประชาชนผ่านกลไกสภาองค์กรชุมชนต าบลให้มีบทบาทเป็นเสาหลักของทุกต าบล  
ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 

๕. ปัญหำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อยากให้รัฐบาล
ทบทวนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐธรรมนูญยังมีเรื่องใดที่เป็นอุปสรรคอีกหรือไม่ ประเด็นส าคัญที่เคย
เป็นปัญหาที่เคยต้องแก้ไข เรื่องอ านาจการเลือกนายกรัฐมนตรีของสมาชิกวุฒิสภา อ านาจดังกล่าวก็จะ
สิ้นไปพร้อมกับการพ้นต าแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาอยู่แล้ว ประเด็นดั งกล่าวจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป  
และหากรัฐบาลยังประสงค์จะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ต้องพิจารณาว่าการแก้ไขอาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
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มาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๖ หรือไม่ และไม่เป็นไปตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๔ หรือไม่ 
ประเด็นต่อไป เรื่องการท าประชามติ ที่จะต้องให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับท าได้หรือไม่ ในเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๕ บอกว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประมุขมิได้ แตไ่มใ่ช่
ห้ามแก้ไขเลยเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถแก้ไขได้ แต่ให้แก้ไขแบบรายมาตรา 
โดยก าหนดวิธีการแก้ไขไว้ในมาตรา ๒๕๖ ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้จากการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจากกรณี
รัฐสภาจะแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในอดีต ซึ่งจะเห็นได้ว่า อ านาจของรัฐสภาท าได้แต่การแก้ไขเพ่ิมเติม
ตามมาตรา ๒๕๖ เท่านั้น คือ แก้ไขทีละมาตรา หากมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ให้อ านาจ สสร. 
ไปร่างมาทั้งฉบับ ท าไม่ได้เพราะขัดกับรัฐธรรมนูญ และเกินอ านาจของรัฐสภาที่ท าได้ เมื่อเกินอ านาจ
ศาลรัฐธรรมนูญ ก็ระบุว่าต้องไปถามประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจ คือ การไปท าประชามติเ สียก่อน 
ปัญหาที่ต้องค านึงถึง คือ ถ้าจะท าประชามติ รัฐบาลจะท าไปเพื่ออะไร ท าเพ่ือปรึกษาหารือหรือเพียงท า
ตามรัฐธรรมนูญก าหนด อีกทั้งปัญหาการร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ คือ ๑) ขอบเขตเนื้อหา 
ว่าจะท าอย่างไรกับประมุขของรัฐ องค์กรที่ใช้อ านาจอธิปไตย และระบบการปราบปรามการทุจริต  
ในมาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๒๓๕ ซึ่งเป็นข้อดีของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะยังคงมีอยู่หรือไม่ หรือ
การได้มาซึ่ง สสร. ได้มาอย่างไรหรือมีอ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดความสัมพันธ์ของ สสร. กับรัฐสภาจะเป็น
อย่างไร และถ้าน าร่างรัฐธรรมนูญไปถามประชามติแล้ว ถือว่าออกเป็นรัฐธรรมนูญได้เลยหรือไม่ เพราะขนาด
รัฐสภาเอง ก็มีบางเรื่องที่แก้ได้โดยรัฐสภาแต่บางเรื่องส าคัญต้องท าประชามติ ก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ  
ไป ดังนั้น การจะน าร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไปถามทีเดียวอาจไม่ถูกต้อง และถ้าจะถามจะต้องถามกันอย่างไร 
กลายเป็นปัญหาเรื่องจ านวนของการท าประชามติและประเด็นของการท าประชามติ รัฐบาลก็ต้องพิจารณา
ให้รอบคอบมากขึ้น นอกจากนี้ การท าประชามติอาจสร้างความแตกแยก เนื่องจากจะต้องมีการรณรงค์
ให้ข้อมูลที่แตกต่าง ทั้งข้อดีข้อเสียของรัฐธรรมนูญที่ยกเลิก และรัฐธรรมนูญที่จัดท าขึ้นใหม่ กลายเป็น
การโต้แย้งกัน รวมทั้งการท าประชามติแต่ละครั้งเสียงบประมาณจ านวนมาก และยังมีค่าใช้จ่ายของ 
สสร. ด้วย ดังนั้น เสนอแนะว่าหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ควรคิดให้ถูก ท าให้ถูก ไม่สร้างความแตกแยก 
และควรใช้กลไกรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือมิให้เสียงบประมาณในการท าประชามติโดยไม่จ าเป็น 

๖. ปัญหำกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศและกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ   
เรื่องที่รัฐบาลก าลังด าเนินการจะออกกฎหมายยกเลิกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อเสนอของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นไม่ถูกต้อง  
เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว้ตามมาตรา ๒๕๙ หมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นบทถาวรไม่ใช่บทเฉพาะกาล 
โดยพระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญก าหนดไม่ใช่กฎหมายทั่วไปที่ตราขึ้นด้วยเหตุผล
ความจ าเป็นอื่น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ การยกเลิกกฎหมายดังกล่าวอาจจะเข้าลักษณะการกระท าที่ละเมิด
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รัฐธรรมนูญได้ รัฐบาลอาจจะเห็นว่าการปฏิรูปประเทศเป็นผลมาจากการท ารัฐประหารในอดีต  
จึงมีแนวคิดที่จะยกเลิก แต่อยากให้ทบทวนแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากการปฏิรูปประเทศยังมีประโยชน์ 
และการปฏิรูปยังหมายถึงการจัดรูปแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ และการปฏิรูปประเทศต้องมี
แบบแผน มีวิธีการ และต้องสร้างการยอมรับจากทุกฝ่ายในสังคม ต้องร่วมกันคิดร่วมกันท า ถ้าปล่อยให้
ฝ่ายราชการหรือภาครัฐด าเนินการฝ่ายเดียวการปฏิรูปไม่สามารถส าเร็จได้ โดยมาตรา ๒๕๙ ก าหนด
เครื่องมือที่ ใช้ในการปฏิรูปประเทศ คือ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ  
โดยรัฐธรรมนูญได้ก าหนดสาระส าคัญของพระราชบัญญัตินี้ว่า อย่างน้อยต้องมีวิธีการด าเนินการท าแผน
มสี่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนการด าเนินการการวัดผลระยะเวลา ให้จัดท า
ภายในไม่เกิน ๑ ปี หลังจากรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับและให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ใน ๕ ปี แต่ไม่มี
บทบัญญัติใดที่ระบุว่าเมื่อครบ ๕ ปีแล้วให้เลิกหยุดปฏิรูปประเทศ เมื่อบัญญัติในบทถาวรก็จ าเป็นต้องท า
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรา ๑๕ ของพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุให้คณะกรรมการปฏิรูปมีวาระ
ด ารงต าแหน่งคราวละ ๕ ปี และวรรคท้ายระบุว่ากรรมการปฏิรูปที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แสดงว่ากฎหมายได้ก าหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปท าหน้าที่ได้มากกว่า ๕ ปี แสดงให้เห็น
ว่า การปฏิรูปประเทศยังคงต้องท าต่อไป  อย่างไรก็ตาม บทเฉพาะกาลมาตรา ๒๗๐ ได้ให้สมาชิกวุฒิสภา 
มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
ตามรัฐธรรมนูญหมวด ๑๖ และตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่วุฒิสภาท าหน้าที่ดังกล่าวมา พบว่าการปฏิรูป
ประเทศยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ยังมีการปฏิรูปอีกหลายด้านที่ยังไม่มีความคืบหน้าและยังไม่
บรรลุผล เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปพลังงาน เป็นต้น  ดังนั้น การที่ส านักงานสภาพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้รายงาน
ที่ประชุมว่า ส านักงานได้ติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า 
ด าเนินการตามแผนปฏิรูปทั้ง ๑๓ ด้าน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วโดยไม่ฟัง
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากวุฒิสภาที่ท าหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๗๐ เป็นการเสนอรายงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมทั้งยังเสนอว่าพระราชบญัญตัิ
แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศหมดความจ าเป็นแล้ว และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็เชื่อตามนั้น 
จึงมีมติให้ไปจัดท าร่างกฎหมายยกเลิกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อยากเสนอแนะให้รัฐบาลทบทวนมติดังกล่าว เพ่ือไม่ให้ถูกน ามาเป็นประเด็นทางการเมือง และการยกเลิก
พระราชบัญญัติดังกล่าวเท่ากับเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ อาจท าให้มาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญ
ขาดสภาพบังคับ หรือไม่สามารถบังคับได้โดยสมบูรณ์ 

๗. ปัญหำด้ำนกำรต่ำงประเทศ และกำรท่องเที่ยว กรณีเหตุสงครามระหว่างอิสราเอล 
กับกลุ่มฮามาสในดินแดนปาเลสไตน์ มีรายงานว่าชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ข้อมูลจาก
กระทรวงสาธารณสุขของฮามาสในฉนวนกาซา ระบุว่า หากไม่นับรวมช่วงหยุดยิงชั่วคราว ๗ วัน จะพบว่า



- ๑๙ - 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันมีประชาชนเกือบ ๓๐๐ คนที่เสียชีวิต นับตั้งแต่เหตุความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้น  
คนไทยกว่า ๓๐,๐๐๐ คนในอิสราเอลอยู่ท่ามกลางการสู้รบ บางส่วนเสียชีวิต ถูกจับเป็นตัวประกัน 
บางส่วนถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว ส่วนอีก ๘ คน ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีสถานภาพอย่างไร เหตุการณ์
ดังกล่าวรัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางพากลับประเทศไทย ทั้งของสายการบินเอกชนจาก
ต่างประเทศสายการบินเอกชนของไทย และกองทัพอากาศ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือด้านแรงงาน  
และเยียวยาแต่ขอทราบความคืบหน้าว่ารัฐบาลด าเนินการอย่างไรกับแรงงานที่อพยพมาจากเหตสุงคราม
หากต้องกลับไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาการจ้างงานแบบเดิม หรืออีกมุมหนึ่งมองว่าหากกลับไปที่พิพาท
ควรต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยเพ่ือลดความเสี่ยงและสูญเสียด้วยหรือไม่ ส าหรับการช่วยเหลือ  
ตัวประกันที่ผ่านมาเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานรัฐสภามีส่วนในการ
ส่งผู้แทนให้ไปช่วยเจรจากลับกลุ่มฮามาสจนน ามาสู่การช่วยเหลือตัวประกัน จึงเห็นได้ว่าฝ่ายบริหาร  
และฝ่ายนิติบัญญัติมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อประชาชน รวมทั้งการที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายวา่รฐับาล
จะมีบทบาทในเวทีโลก มีแนวทางอย่างไรที่จะมีส่วนร่วมเพ่ือฟ้ืนฟูสิทธิมนุษยชนและน ามนุษยธรรมมาสู่
ชาวปาเลสไตน์นอกจากกรณีปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานไทยในอิสราเอลซึ่งเกิดเหตุความไม่สงบ
ในพ้ืนที่ขอให้พิจารณาช่วยเหลือแรงงานจากปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ค่าแรงไม่ตรงตามกฎหมาย การใช้งาน
เกินเวลาที่ก าหนด ใช้งานผิดประเภท สวัสดิการแรงงาน ที่พักที่ระบุในสัญญาไม่เป็นไปตามสัญญา 
ภายหลังการช่วยเหลือแรงงานกลับมาไทยแล้ว เมื่อเหตุการณ์ในอิสราเอลสงบลงแล้ว หากแรงงานประสงค์
จะกลับไปท างาน รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์รายละเอียดและอ านวยความสะดวกให้แรงงานได้ทราบ   

ส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการเปิดฟรีวีซ่า เพ่ือต้องการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยกับจีน จะท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย  
เป็นจ านวนมาก รัฐบาลมีแนวทางในการคัดกรองนักท่องเที่ยวเข้าประเทศบ้างหรือไม่ ควรต้องให้มีการ
ลงทะเบียนล่วงหน้าเพ่ืออย่างน้อย จะได้มีการคัดกรองเพ่ือความปลอดภัยทั้งของตัวนักท่องเที่ยวเอง  
ของประเทศ  

ภายหลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย ในปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินทั้ง ๗ ด้านแล้ว นายจเด็จ อินสว่าง ผู้ร่วมเสนอญัตติได้อภิปรายสรุปญัตติดังกล่าว จากนั้น 
คณะรัฐมนตรีได้แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินตามที่วุฒิสภา
ได้มีข้อซักถามสรุปได้ว่า คณะรัฐมนตรีตระหนักดีว่าการมาแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่ส าคัญตามรัฐธรรมนูญ และมีความเต็มใจในการมาแถลง
ข้อเท็จจริงต่อฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองสภา และร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือหา 
แนวทางแก้ไขต่อไป ส าหรับภารกิจด้านการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีก็เพื่อการ
ประชุมส าคัญ หรือกรณีที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ที่ผู้น าใหม่ต้องไปเยี่ยมเยือนประเทศเพ่ือนบ้าน  
การบริหารราชการในประเทศก็ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน และได้ให้ความส าคัญกับการเดินทางลงพ้ืนที่มาโดยตลอด 
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ตามที่ได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เพ่ือติดตามปัญหาฝุ่นควัน ส่วนที่จังหวัดอื่น ๆ ก็เพ่ือไปรวบรวม
ประเด็นปัญหาและหามาตรการเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจในท้องที่นั้นให้ดีขึ้น แม้ว่าสภาผู้แทนราษฎร  
เพ่ิงจะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายให้กับรัฐบาล แต่ที่ผ่านมารัฐบาลก็ใช้นโยบายต่าง ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เช่น การพักหนี้เกษตรกร นโยบายวีซ่าฟรีนักท่องเที่ยว การปราบปรามการลักลอบน าเข้า
สินค้าเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านการเปิดตลาดใหม่ ท าให้ราคาสินค้าเกษตรในประเทศมีราคาสูงขึ้น 
ขณะเดียวกันก็ได้เจรจาเพ่ือหาการลงทุนจากต่างประเทศ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมของไทย  
และยกระดับรายได้ของประชากร จึงกล่าวได้ว่า งบประมาณเป็นเพียงข้อจ ากัดในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ 
ซึ่งตั้งแต่ได้เข้ามาบริหารประเทศได้มีการด าเนินการตามที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา มีรายละเอียด  
โดยสรุปได้ดังนี้ 

กำรแก้ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจของชำติและปัญหำปำกท้องของประชำชน  เป็นเรื่อง 
ที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น ได้มีการผลักนโยบายที่ส าคัญในเรื่อง (๑) นโยบายสนับสนุน Soft Power 
เพ่ือผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพ่ิมบทบาท
ของประเทศไทยบนเวทีโลก ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา Soft Power 
ครอบคลุม ๑๑ สาขา แนวทางในการขับเคลื่อนตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถยกระดับทักษะของคนไทยได้
จ านวน ๒๐ ล้านคนสู่การเป็นแรงงานทักษะขั้นสูง แรงงานสร้างสรรค์และจะสามารถสร้างรายได้อย่างน้อย 
๔ ล้านล้านบาทต่อปี สร้างงาน ๒๐ ล้านต าแหน่ง ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ ๓ ขั้นตอน ๑) การพัฒนา
คนผ่านกระบวนการส่งเสริมบ่มเพาะศักยภาพเพ่ือเสริมสร้างทักษะสร้างสรรค์ให้กับประชาชนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเช่น การท าอาหาร ฝึกมวย วาดภาพศิลปะ เป็นต้น ๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์
สาขาต่าง ๆ ภายในประเทศ ๑๑ สาขา และ ๓) การน าอุตสาหกรรม Soft Power สู่เวทีโลก (๒) การแก้ไข
ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ า มีชุดนโยบายส าคัญ ๒ ชุด ชุดแรก คือ การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส
ที่ด าเนินการไปแล้ว เช่น การลดราคาพลังงาน การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การสนับสนุนเรื่องของ 
Soft Power การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดน รวมถึงการท า National Single Window 
รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการท าธุรกิจที่เรียกว่า Ease of Doing Business การสร้างรายได้
ภาคการเกษตรหลักการที่ใช้คือตลาดน านวัตกรรมเสริมเพ่ิมรายได้การสนับสนุน startup ที่มีศักยภาพให้เติบโต
และแข่งขันได้ซึ่งการสร้างรายได้จะเป็นการเจริญกระจายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงและ 
ลดความเหลื่อมล้ าได้ในระดับหนึ่ง  นโยบายชุดที่สอง คือชุดนโยบายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน เช่น การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการยกระดบั
นโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกโรคของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายเรื่องการปฏิรูปการศึกษา เช่น 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น แรงงานนอกระบบด้วยส าหรับประเด็น
เรื่องของความเหลื่อมล้ าเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงของการพัฒนาต่อยอดเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และระเบียงเศรษฐกิจทั้ง ๔ ภาค จากการลงพ้ืนที่ไปดูเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจเหล่านี้  
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ในหลายภูมิภาค พบว่ายังไม่สามารถขับเคลื่อนและสร้างให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว ้
ปัญหาที่พบ คือ เรื่องของความชัดเจนของสิทธิประโยชน์ในแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือระเบียงเศรษฐกิจ 
การแข่งขันกันเองในเขตเศรษฐกิจประเภทต่าง ๆ และการก าหนดเป้าหมายอุตสาหกรรมซึ่งไม่ตรงกับ
ความต้องการของห่วงโซ่อุปทานในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ก าชับให้หาแนวทางแก้ไขและขับเคลื่อน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งหวัง (๓) เรื่องของกับดักรายได้ปานกลาง ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
รายได้ปานกลางระดับบนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ รัฐบาลมีแนวความคิด มีวิสัยทัศน์และแนวทางในการขับเคลื่อน
ให้ประเทศไทยเราก้าวข้ามประเทศกับดักรายได้ปานกลางมาโดยตลอด โดยจะมีการขับเคลื่อนผ่าน ๘ 
อุตสาหกรรมหลัก เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ 
ศูนย์กลางด้านอาหาร ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์กลาง
ทางการเงิน โดยมุ่งหวังว่าหากสามารถขับเคลื่อน ๘ แนวทางนี้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้การยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ยกระดับ ถึงไปอีกระดับหนึ่ง จะสามารถสร้างรายได้สร้างเม็ดเงิน
ให้กับประชาชนท าให้เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจพ่ีน้องประชาชนจะสามารถอยู่ดีกินดีขึ้น   
(๔) กลไกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียน  ตามโครงการ Digital Wallet ถึงแม้ว่า
ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ต้องฟังความคิดเห็น 
ของทุกภาคส่วนมาประกอบ เพ่ือให้ได้นโยบายที่ดีที่สุด แต่มีความคืบหน้าในเรื่องของกรอบเวลา คือ ในวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ เพ่ือเสนอผลการศึกษาข้อมูลต่อคณะกรรมการ 
และจะมีการนัดหมายอีกครั้งในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพ่ือมีบทสรุปสุดท้ายในการขับเคลื่อน
โครงการนโยบายเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทผ่าน Digital Wallet ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายว่า จะเริ่มกระบวนการ 
ในการลงทะเบียนของร้านค้าและประชาชนในไตรมาสที่ ๓ ของปีนี้ และภายในไตรมาสสุดท้ายก่อนสิ้นปี  
จะสามารถเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet ให้กับประชาชนตามที่มีการวางเป้าหมายไว้ได้ส าเร็จ 
และขอชี้แจงข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ว่า การแถลงนโยบาย/การผลักดันนโยบาย เป็นไปตามกรอบ 
ของกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินก็มีการชี้แจงอยู่ในเล่มเอกสาร 
ค าแถลงนโยบายแล้ว โดยในเรื่องนี้หากเปรียบเทียบกับนโยบายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
การเพิ่มเบี้ยหวัดให้กับผู้สูงอายุก็ไม่แตกต่างกัน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้สรุปแล้ววา่กลไกเหลา่นี้
เป็นนโยบาย ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลักดันนโยบายต่อไปให้ส าเร็จ และที่มีกระแสข่าวว่า  
จะมีการเก็บค่าแลกเงินจากร้านค้าในอัตราร้อยละ ๓ นั้น ไม่มีแนวคิดการเก็บ เพราะไม่ใช่เงินที่เป็น 
คริปโตเคอเรนซี โดยเป็นตัวเงินที่ไม่ต่างกับเงินที่อยู่ในบัญชี เพียงแต่มีข้อจ ากัดเพราะจะต้องใช้ 
ในระยะเวลาที่ก าหนดใช้ในพ้ืนที่ที่ก าหนดเท่านั้นแต่โครงการนี้เป็นการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เข้าไป 
ในกระเป๋าเงินดิจิทัล และขอยืนยันว่าประชาชนจะได้เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีการหักร้อยละ ๕ ต่อปี 
รวมถึงไม่มีการจัดเก็บเงินเปอร์เซ็นต์จากร้านค้าด้วยเช่นกัน และขอยืนยันได้ว่าการที่เม็ดเงินลงไปในครั้งนี้ 
จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
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(๕) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อยู่ระหว่างการด าเนินการ มีความคืบหน้าในการด าเนินงานโดยไม่ได้
รอให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนมาแจ้งความที่สถานีต ารวจเท่านั้น แต่ได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายความมั่นคง ลงพ้ืนที่รวบรวมข้อมูลและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน กระทรวงการคลัง  
โดยหน่วยงานที่อยูใ่นก ากับดูแล ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยก็ให้การสนับสนุนกระแสเงินสด 
และมาตรการรีไฟแนนซ์ 

 ด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการเพ่ิมรายได้เกษตรกร 
ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ๓ เท่าในระยะเวลา ๔ ปี และมีนโยบายในการท าสงครามกับสินค้าเถื่อนทุกประเภท 
ได้ติดตามและเพ่ิมระดับความเข้มข้นในการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบน าสินค้าการเกษตรจากประเทศ 
เพ่ือนบ้านเข้าสู่ราชอาณาจักร กรณีของยางพารานั้น การด าเนินมาตรการดังกล่าวเป็นผลให้ราคายางพารา 
ในประเทศดีขึ้น เพราะทราบข้อมูลว่า มีกลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ ไปปลูกยางที่ฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน  
เพราะค่าแรงงานถูกต้นทุนการผลิตต่ า แล้วลักลอบเอามาขายในประเทศ เมื่อมีการเร่งรัดปราบปราม
ร่วมกับหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายความมั่นคง และต ารวจ จึงท าให้คนกลุ่มนี้เสียประโยชน์ กรณีประชาชน  
ในพ้ืนที่ อ. สังขละบุรีจ. กาญจนบุรี ร้องเรียนว่าเดือดร้อน ก็เนื่องจากสินค้ายางพาราที่กองอยู่บริเวณนั้น
ส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพประชาชน การด าเนินงานของชุดปฏิบัติการพิเศษ “ชุดพญานาคราช” 
ท างานโดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน ไม่มีเบี้ยเลี้ยง ไม่ใช่เป็นการท างานเฉพาะสายการเมือง เท่านั้น  
แต่ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งกองทัพบกและส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ท างานบูรณาการร่วมกันกับ 
ชุดพญานาคราช ส่วนที่อ้างว่ามีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ ขอให้ระบุตัวเจ้าหน้าที่ให้ทราบ  
เพ่ือด าเนินการสอบสวนลงโทษต่อไปและจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกรณีบริษัทเอกชน พบว่า 
เป็นกรณีการอายัดรถและขยายผลอายัดยางที่โรงงานประมาณ ๖๐๐ ตัน โดยให้ส่งเอกสารชี้แจงบัญชีการ
รับซื้อยาง และพบหลักฐานผู้ขายที่ไม่มีสัญชาติไทย ส าหรับการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรอื่น เช่น  
เนื้อสุกร เนื้อโค โดยส าแดงรายการเท็จ กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้า
ทางด้านปศุสัตว์ ซึ่งได้ท าลายกลไกตลาดภายในประเทศ ดังนี้ (๑) น ามาตรการตามมาตรา ๓๑  
ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเครื่องมือโดยได้บูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ตรวจสอบห้องเย็นที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบน าเนื้อสุกร/โคเถื่อน  
ไปเก็บไว้ในห้องเย็นต่าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสาคร มีการจัด โครงการท่าเรือสีขาว
ร่วมกับกรมศุลกากร ตรวจสอบตู้สินค้า ตู้แช่แข็ง รวมถึงมีคณะกรรมการตรวจรับปลายทาง เพ่ือให้เกิดความ
รอบคอบในการด าเนินการ ตรวจยึดสินค้าในตู้สินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรเป็นของแผ่นดิน และน าไปสู่
กระบวนการท าลายซากสัตว์ต่อไป (๒) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าน าเข้าประเภทตู้เย็นห้องเย็น  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับกรมปศุสัตว์และหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือน ามา
วิเคราะห์และวางแผนในการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบสินค้าน าเข้าผิดกฎหมาย (๓) ผลักดันให้มีการจัดตั้ง
โรงงานจ ากัดก าจัดซากสัตว์ เพ่ือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันการฝังกลบท าได้ยากขึ้น 
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และ (๔) ก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยมีแผนในการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกร
นั้นลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนอาหารสัตว์ 

ประเด็นปัญหาของผู้ประกอบอาชีพประมง มี ๓ เรื่องด้วยกัน คือ (๑) ปริมาณกฎหมาย
ล าดับรองที่ใช้บังคับในการท าประมงมากเกินไป (๒) การน าลักลอบสินค้าประเภทสัตว์น้ าเข้าสู่ราชอาณาจักร
โดยผิดกฎหมาย และ (๓) ปัญหาการน าเข้าสินค้า ซึ่งได้มีการแก้ปัญหาไปแล้วบางส่วนไม่ว่าจะเป็นการ
ยกเลิกกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงแล้ว จ านวน ๑๙ ฉบับ ส่วนการแก้ไขกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....) 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร การปราบปรามสินค้าที่น าเข้า 
สู่ราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย มีการตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเพ่ือปราบปราม ปัญหาการน าเข้าสินค้า  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ า การตรวจสอบปริมาณสินค้าในท้องตลาด ตรวจสอบ
การน าเข้า เพ่ิมการเก็บค่าธรรมเนียม การเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับชาวประมง จนได้ข้อสรุป
ในการปรับราคาสินค้าในราคาที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ   

เรื่อง ส.ป.ก.๔-๐๑ ประเด็นที่เกิดขึ้น เป็นกรณีการใช้ชื่อผู้อื่นในการถือครองที่ดินของรัฐ 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีในหลายจังหวัด ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคม จึงได้มีการแก้ไขประกาศ
หลักเกณฑ์การจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเพ่ือต้องการแก้ไขสิ่งไม่ถูกต้องแล้ว มีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการถือครองที่ดิน มีนายอ าเภอเป็นประธาน หากพบว่าผู้ใดเป็นผู้แทนในการครอบครองที่ดินรัฐ
โดยมิชอบจะด าเนินคดีถึงที่สุด เชื่อว่าภายในปี ๒๕๖๗ จะปรากฏข้อมูลผู้ที่เข้าไปท าประโยชน์ในพ้ืนที่ 
เขตปฏิรูปที่ดินรัฐ การตรวจสอบเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 
ได้มีการเพ่ิมกลไกการตรวจสอบตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ภาคประชาชน 
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แจ้งให้ ส.ป.ก. จังหวัดได้ทราบเกี่ยวกับการท าประโยชน์ ความเป็นเกษตรกร
ของผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินว่า ฝ่าฝืนระเบียบที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมก าหนดหรือไม่  
นอกจากนี้มีการประกาศยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มทุนในพื้นที่ จ.กระบี่ จ.ชุมพร และ จ.เชียงใหม่ และจัดสรร
ให้กับเกษตรกรแล้ว ส่วนเรื่องการคืนที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับภาคการเกษตรให้กรมป่าไม้ เริ่มด าเนินการมา
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ และ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เหลืออยู่บางส่วนอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในพ้ืนที่ทับซ้อน  
นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายเปลี่ยน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นโฉนดเพ่ือการเกษตร ท าให้เกษตรกรเกิดสิทธิ
ในการเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินแทนที่ (โอน) ให้แก่เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ส.ป.ก.  
เมื่อได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยผ่านกลไกของ ส.ป.ก. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนธ.ก.ส. กองทุน ส.ป.ก. สถาบันเกษตรกร โดยได้รับวงเงินสินเชื่อเพ่ิมขึ้น ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
ตัวบุคคลในชั้นสอบสวน และสามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยปลูกไม้มีค่าในที่ดินเป็นหลกัทรพัยค์้ าประกนั
ในลักษณะ “โฉนดต้นไม้”  
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ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม และกำรบังคับใช้กฎหมำย เห็นว่า การท าลายระบบยุติธรรม 
คือ การยึดอ านาจ ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ กรณีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 
ได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทย และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในสมัยรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา และมีนายวิษณุ  เครืองาม ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ศาลฎีกาก็ได้มีค าพิพากษาให้จ าคุก ซึ่งขณะนั้น กฎหมายราชทัณฑ์ฉบับปัจจุบัน (พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีผลใช้บังคับแล้ว อ านาจตัดสินวินิจฉัยคดียังเป็นของศาล 
ภารกิจของราชทัณฑ์ยังคงเป็นเรื่องของการควบคุมผู้ต้องขัง การบริหารโทษ  

การที่มีการส่งตัว นายทักษิณฯ ไปรักษาตัวและคุมขังที่โรงพยาบาล ก็เป็นการด าเนินการ
ตามมาตรา ๕๕ ที่ก าหนดให้คุมขัง ณ สถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจ าได้ ในกรณีที่สถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ 
ไม่พร้อม กรณีนายทักษิณฯ จึงยังถือว่าเป็นการจ าคุก แต่มีการจ าคุกในสถานที่อื่น ที่ผ่านมาก็มีนักโทษ  
ที่ถูกส่งตัวรักษาประมาณ ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ คน และตลอดระยะเวลา ๑๒๐วัน ที่นายทักษิณฯ 
รักษาตัวที่โรงพยาบาล ก็ได้ก าชับให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งได้รับค ายืนยันจากแพทย์ว่าป่วยจริง 
และจ าเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล และต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่ไม่สามารถ  
ออกจากห้องพักได้ และมีผู้คุมดูแล ส่วนในเรื่องการพักโทษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว  
และพิจารณาโดยคณะกรรมการพักโทษที่ประชุมกันทุกเดือน ซึ่งกรณีนี้เข้าหลักเกณฑ์ผู้สูงอายุ และเหลือโทษ
ไม่มากนัก ระบบความคิดใหม่เกี่ยวกับเรือนจ า จะไม่ใช่สถานที่ส าหรับลงโทษเท่านั้น แต่ต้องมีการพัฒนา
พฤตินิสัย สร้างคนที่มีคุณภาพก่อนปล่อยตัว ส่วนประเด็นเรื่องการแจ้งข้อมูลสุขภาพ หากเห็นว่ากฎหมาย
ราชทัณฑ์มีหลักเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็ขอให้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขในโอกาสต่อไป จึงสรุปได้ว่า 
กระทรวงยุติธรรมด าเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ และไม่มีการด าเนินการ
ในลักษณะเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใด   

ด้ำนพลังงำน ปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย และกัมพูชา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 
เป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๓ แล้ว โดยทางกัมพูชานั้นได้มีมติก าหนดเขตไหล่ทวีปในปี ๒๕๑๕ 
ขณะที่ไทยก าหนดเขตไหล่ทวีป ๑ ปีหลังจากนั้น รัฐบาลทั้ง ๒ ประเทศได้มีข้อตกลง และท า MOU 
ร่วมกันในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ท าไม่ส าเร็จ เนื่องจากมีเรื่องทางการเมือง ทรัพยากร คือ พลังงาน และก๊าซธรรมชาติ
จ านวนมหาศาล รวมไปถึงผลประโยชน์ทางดินแดนด้วย โดยหลังจากนั้นก็มีการเจรจาอยู่หลายครั้ ง 
แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า โดยการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
ได้มีการเจรจาและเห็นพ้องร่วมกันในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบนพ้ืนที่ทับซ้อนพร้อมแบ่งเขตแดนทางทะเล 
ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ต้องมีการเจรจา พิจารณา และน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป และขอย้ าว่า เกาะกูด
เป็นของประเทศไทย การแบ่งเขตไหล่ทวีปต้องชี้ให้ชัดว่าเป็นของใคร รัฐบาลไม่มีแนวคิดยกดินแดนของไทย
ให้กับชาติอื่น เพ่ือแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ด้านพลังงาน ส่วนการก่อสร้างชายฝั่งทะเลนั้นได้มีการ
ด าเนินการรื้อถอนไปแล้วบางส่วน 
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ด้ำนกำรศึกษำ และสังคม (๑) การยกเลิกครูเวร กระทรวงศึกษาธิการมีการเตรียมการ
ด าเนินการอยู่แล้วตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ ฝ่ายปกครอง ประสานกับผู้อ านวยการ
โรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาหาแนวทางป้องกันเหตุต่าง ๆ (๒) การจัดหา
อุปกรณ์การศึกษา (แทบเล็ต โน้ตบุ๊ก) จะใช้การเช่า ไม่ได้จัดซื้อ และไม่ได้แจกให้ผู้เรียน แต่จะใช้วิธี  
ให้ผู้เรียนยืมเรียน (๓) การเร่งรัดหน่วยงานให้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การเรียนรู้พ.ศ. ๒๕๖๖ ติดตามการด าเนินงานโดยมีกรอบเวลาการด าเนินการที่ชัดเจน (๔) การเสนอ
พระราชบัญญัติการศึกษา จะน าเอาร่างพระราชบัญญัติฉบับเดิมมาด าเนินการ โดยมอบหมายส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาไปรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้เกิดความละเอียดรอบคอบ นอกจากนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรียนทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่วงวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (๕) นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เมื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกจังหวัด
ทั้งประเทศ เรียบร้อยแล้ว ท าให้การรักษาพยาบาลข้ามเขตไม่จ าเป็นต้องใช้ใบส่งตัว เพราะสามารถ  
ส่งข้อมูลบันทึกสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ การวางระบบคัดกรองตามนโยบายนี้ก็จะเอื้อต่อ 
การให้บริการ ท าให้เกิดการดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง และเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดูแลสุขภาพ 
นอกจากนี้ หน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละแห่ง จะมีแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง ๙ สาขา ในการบริการ
ปฐมภูมิ และมีการให้บริการปรึกษาทางไกล เพ่ือให้บริการประชาชน และขอเน้นย้ าว่าตามนโยบายนี้ไม่ได้
ไปยกเลิกระบบหลักประกันสุขภาพ ขณะเดียวกันได้สนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการได้มากขึ้น 
และสาเหตุที่ต้องท าเป็นโครงการน าร่อง ใน ๔ จังหวัด เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ ต้องเตรียม
ความพร้อมรอบด้านอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการวางระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ ก่อนขยายผลการด าเนินการในทุกจังหวัด (๖) เรื่องนโยบายการเงิน 
กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างประสาน ส านักงาน สปสช. เพ่ือมิให้มีการหักเงินจากหน่วยบริการที่อ้างว่า
จ่ายเกินไป ให้มีการพักหนี้และขอให้แสดงเป็นยอดหนี้ทางบัญชีเท่านั้น ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งอนุกรรมการพัฒนาและสนับสนุนหน่วยบริการในการ
ให้บริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีตัวแทนของหน่วยบริการทั้งหมดเข้ามา
เป็นกรรมการในชุดนี้ เพ่ือให้หน่วยบริการได้มีส่วนร่วมในการบริหารกองทุน สามารถเสนอความเห็น 
ไปยังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ และก าลังปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงิน กรณี “คลินิก
ชุมชนอบอุ่น” ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (๗) ปัญหาภาระงานของบุคลากร
ด้านสาธารณสุขมีการน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน เช่น การเขียนแฟ้มรายงานผู้ป่วย โดยเฉพาะ 
ในโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ทุกอย่างถูกบันทึกด้วยระบบดิจิทัล ควบคู่ไปกับการผลิตก าลังคนเพ่ิมขึ้น  
เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ และอยู่ระหว่างการหารือกับ ก.พ. เพ่ือตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือมาดูแลงานเชิงระบบให้สอดรับกับภาระงาน   (๘) ปัญหาอาชญากรรม
ทางด้านเทคโนโลยี นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยได้มีข้อสั่งการมายัง 



- ๒๖ - 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

กระทรวงดิจิทัลฯ ทุกสัปดาห์ รวมถึงได้มอบหมายให้ประธาน กสทช.ดูแลจัดการเรื่องซิมการ์ด และอาชญากรรม
ทางไซเบอร์ และขอรับข้อเสนอแนะเรื่องการบูรณาการการท างาน ศูนย์ AOC ๑๔๔๑ เรื่อง Digital ID 
เรื่อง Digital Payment และ เรื่อง Cloud ไปด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาด้านดิจิทัลต่อไป และ (๙) การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มีการตั้งคณะท างาน และมีล าดับเวลาการด าเนินงานชัดเจน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีขอรับ
ข้อเสนอแนะจากวุฒิสมาชิกไปใช้ประโยชน์ในการท างาน และขอยืนยันว่า คณะรัฐมนตรียึดมั่น  
ในเจตจ านงค์ของประชาชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเชื่อในความคิดเห็นที่แตกต่ าง 
ว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมประชาธิปไตย เคารพในสิทธิเสรีภาพ และเคารพในความเป็นมนษุยข์องทกุคน 
และพร้อมจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ 

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว                            (ไม่มี) 

(๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ                       (ไม่มี)    

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่                       (ไม่มี)    

 (๗) เรื่องอื่น ๆ                               (ไม่มี)    

เลิกประชุม เวลำ ๐๐.๓๐ นำฬิกำ 
 
 

 
 
 
 

ส ำนักกำรประชุม 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 


